

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Văn bản số 05/BC-HĐND ngày 10/01/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện Báo cáo trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG (01 ý kiến)

Cử tri bản Hua Sa A xã Tỏa Tình: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giao lại trụ sở cũ của UBND xã cho Nhân dân bản Hua Sa A để làm Nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.

Trả lời:

Đối với khu đất Trụ sở làm việc (cũ) của UBND xã Tỏa Tình hiện vẫn còn tài sản trên đất; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, để thực hiện thủ tục trình UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản là nhà, đất cho Nhân dân bản Hua Sa A làm Nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tỏa Tình làm đơn xin trả lại đất và giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan¹ kiểm tra, đánh giá, xác định giá trị tài sản gắn liền với đất, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Điện Biên để thực hiện việc điều chuyển tài sản là nhà, đất theo quy định.

II. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, ATGT (01 ý kiến)

Cử tri xã Nà Tòng: Hiện nay, ông Nguyễn Văn Na (người từ Hà Nội lên thi công thủy điện) đã rào đường vào thủy điện Nậm Pay gây cản trở phương tiện và người ra vào điều hành thủy điện. Công an đã cưỡng chế, giải quyết nhiều lần. Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục cản trở người và phương tiện. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp can thiệp giải quyết.

Trả lời:

Ngày 21/12/2023, Công an huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo Công an xã Nà Tòng tham mưu cho UBND xã tiến hành làm việc với Công ty Điện lực Điện Biên và ông Nguyễn Văn Na – người đại diện Công ty TNHH Trung Hương (đơn vị thi công). Tại buổi làm việc Công ty Điện lực Điện Biên, UBND xã Nà Tòng, Công an xã Nà Tòng đề nghị ông Nguyễn Văn Na làm việc trực tiếp với các đơn

¹ Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, UBND xã Tỏa Tình.

vị liên quan để giải quyết công nợ theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành tháo dỡ hàng rào, hoàn trả lại mặt bằng, đường ra vào nhà máy thủy điện Nậm Pay theo đúng hiện trạng ban đầu. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Na đã tiến hành tháo dỡ hàng rào, trả lại mặt bằng và không có hành vi gây cản trở việc đi lại và vận hành của nhà máy thủy điện Nậm Pay.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA (08 ý kiến)

1. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt (02 ý kiến)

1.1. Cử tri bản Xuân Tươi xã Mường Mùn: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng phai và tuyến kênh mương Noong Bó để phục vụ nước tưới tiêu khoảng 13ha ruộng. Phai có chiều dài khoảng 65m, hiện tại được người dân tự đắp bằng đất, đá; tuyến kênh dẫn nước hiện bằng đất chiều dài khoảng 2,5km.

Trả lời:

Ngày 19/01/2024, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với xã UBND xã Mường Mùn tiến hành kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra, đầu mối là phai tạm; tuyến kênh đất dài khoảng hơn 02 km, khi vào mùa khô lưu lượng nước rất nhỏ không đảm bảo hoạt động. Phương án xây dựng công trình kiên cố (theo kiến nghị của cử tri) là không khả thi vì nguồn nước không ổn định, đầu mối lớn (mặt cắt ngang dòng suối khoảng 32m), tuyến kênh dài dẫn đến kinh phí đầu tư lớn và chỉ có thể cấp nước tưới để sản xuất 01 vụ lúa. Đề nghị UBND xã Mường Mùn hướng dẫn Nhân dân có phương án chuyển đổi cây trồng cho phù hợp như ngô ngọt, đậu tương rau, ...

1.2. Cử tri bản Phiêng Pén xã Mùn Chung: Bản Phiêng Pén sinh sống cạnh bờ suối và khu ruộng sản xuất dọc theo bờ suối. Mỗi năm lũ lụt đều gây sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến dân cư và khu ruộng ngày càng cao. Đề nghị cơ quan chức năng đến kiểm tra thực tế và có giải pháp hỗ trợ giúp Nhân dân kê bờ suối để đảm bảo an toàn.

Trả lời:

Ngày 22/01/2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND xã Mùn Chung cùng lãnh đạo bản tiến hành kiểm tra thực tế. Bản Phiêng Pén có tổng số 165 hộ dân, một số hộ sinh sống và canh tác bên bờ suối có tổng chiều dài khoảng 600m, vào mùa mưa lũ có nguy cơ ảnh hưởng đến dân cư và khu vực canh tác dọc theo bờ suối. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND xã kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ cấp thiết, xem xét đầu tư xây dựng khi bố trí được nguồn vốn để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

2. Về công trình giao thông, xây dựng (06 ý kiến)

2.1. Cử tri bản Cuông và bản Cá xã Quài Cang: Hiện tại bản chưa có nhà Văn hóa, đề nghị huyện sớm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa cho 02 bản trên (hiện tại đã có mặt bằng để xây dựng).

2.2. Cử tri xã Mùn Chung: Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ làm Nhà văn

hóa cho các bản Phiêng Pên, Co En, Chiềng Ban, Huồi Cáy xã Mùn Chung, hiện nay đã có mặt bằng để xây dựng.

Trả lời:

Với 02 ý kiến nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa. Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy các ý kiến cử tri trên đều rất chính đáng. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhân dân trên địa bàn huyện là rất lớn, nguồn kinh phí hàng năm được phân bổ còn hạn hẹp. Do vậy, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát, tham mưu cho huyện để cân đối nguồn vốn, xem xét mức độ ưu tiên, thực hiện đầu tư xây dựng trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

2.3. *Cử tri bản Co Muông xã Nà Tông:* Hiện nay đường liên xã Nà Tông - Rạng Đông - Ta Ma dự kiến đi qua địa bàn của bản; đơn vị thi công đo đạc, thiết kế ảnh hưởng đến ruộng, nương sản xuất của nhiều hộ dân trong bản. Đề nghị huyện xem xét thiết kế đường để tránh ảnh hưởng đến diện tích ruộng, nương của các hộ dân.

Trả lời:

Công trình đường liên xã Rạng Đông - Nà Tông được phê duyệt tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên. Theo kiến nghị của cử tri bản Co Muông, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất tổ chức kiểm tra thực địa công trình tại vị trí tuyến mà cử tri đề nghị. Qua kiểm tra xác minh thực địa và đối chiếu với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, đoạn tuyến được thiết kế bám theo nền đường cũ có sẵn để tránh ảnh hưởng tối đa đến diện tích ruộng, nương của các hộ dân. Tuy nhiên, để đảm bảo đủ chiều rộng cắt ngang nền đường và độ dốc tối đa cho phép thì việc thi công nền đường tại một số vị trí việc chiếm dụng vào đất nương của một số hộ dân hai bên tuyến là không tránh khỏi. Do dự án không có chi phí đền bù, GPMB nên để có mặt bằng xây dựng công trình phải một phần do Nhân dân hiến đất. Vì vậy UBND huyện giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể của xã, bản tích cực vận động Nhân dân hiến đất để có mặt bằng xây dựng công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

2.4. *Cử tri bản Xuân Tươi xã Mường Mùn:* Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ xây dựng đường bê tông nông thôn nội bản (khu lô 2), chiều dài khoảng 1,6 km.

2.5. *Cử tri bản Ché Á xã Tủa Tình:* Đề nghị huyện quan tâm làm đường bê tông nội bản từ đường trục chính của bản đến nhóm hộ Xinh Sái có chiều dài khoảng 01 km.

2.6. *Cử tri bản Háng Tàu xã Tủa Tình:* Đề nghị huyện quan tâm đầu tư đường bê tông từ trung tâm bản lên đường Quốc lộ 6 (nhánh 2) có chiều dài khoảng 300m.

Trả lời:

Đối với 03 ý kiến nêu trên của cử tri là rất chính đáng, tuy nhiên do nhu cầu đầu tư của Nhân dân trên địa bàn huyện là rất lớn, trong khi nguồn vốn đầu tư của huyện còn hạn chế. Các ý kiến nêu trên của cử tri, UBND huyện xin được tiếp thu. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ cấp thiết để xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn sự nghiệp của huyện đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh